

## Cô giáo Bùi Thị Hương Sen – Người dạy học bằng cả trái tim



Yêu thương, tận tâm với học trò, sáng tạo và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy là cô giáo Bùi Thị Hương Sen, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trường Tiểu học Khương Mai. Cô luôn dành trọn tâm huyết với công việc “gieo con chữ” tới các thế hệ học sinh - những người chủ tương lai của đất nước. Cô luôn tâm niệm: “Sẽ dạy các em không chỉ bằng trí tuệ của một người thầy, mà dạy các em bằng cả trái tim” của mình.

Nhìn các con trưởng thành từng ngày, có kiến thức sâu rộng, thông minh nhanh nhẹn như vậy, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, chu đáo của cô giáo Bùi Thị Hương Sen nói riêng và Ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo nói chung đã không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để các con có kết quả học tốt như ngày hôm nay, đã tạo nên một môi trường học tập hiệu quả, lành mạnh, thân thiện và ấm áp. Để mỗi ngày đến trường của con “là một ngày vui”, để mỗi ngày của tuổi thơ con là một sự trải nghiệm thật ý nghĩa.

Cô ân cần như một người mẹ, đó là cảm nhận của rất nhiều học sinh khi được học lớp do cô giáo Bùi Thị Hương Sen chủ nhiệm. Với đặc thù dạy các em học sinh lớp Tiểu học, ngoài giờ học cô còn chăm chút các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Để các em hiểu sâu, hiểu kỹ bài giảng, cô còn chịu khó tìm hiểu, sáng tạo ra nhiều đồ dùng giảng dạy phù hợp với từng bài giảng và năng lực, trí tuệ của các con.

Các con học sinh lớp 4B cho biết: Chúng con rất thích các giờ học của cô Sen vì cô giảng bài rất hay, có những phương pháp giảng bài rất sáng tạo, thổi hồn vào những

bài học khô khan khiến em hết sức thích thú, say mê học tập. Mỗi giờ học của cô trôi qua nhẹ nhàng nhờ cách giảng bài rất dễ hiểu, dễ nhớ của cô giáo.

Với các bạn còn chưa hiểu bài hoặc chữ viết xấu, cô giáo Bùi Thị Hương Sen dành thời gian rảnh kiên nhẫn giảng lại cho các con hiểu. Nụ cười tươi, giọng nói dịu dàng khiến các em cuốn hút vào bài giảng của cô. Là một phụ huynh có con đang học lớp cô Sen, tôi cảm nhận được rằng: Con trai tôi khá thông minh nhưng làm bài hấp tấp nên hay sai, chữ viết lại xấu. Vậy mà từ ngày học cô Sen, nhờ sự dạy bảo và hướng dẫn tận tình của cô, giờ cháu tiến bộ rất nhiều, chữ đẹp hơn, phương pháp học cũng tiến bộ thấy rõ. Tôi rất yên tâm khi con được học lớp của cô giáo Bùi Thị Hương Sen.

Luôn bận rộn với công việc giảng dạy, việc gia đình nhưng cô giáo Bùi Thị Hương Sen còn dành thời gian tâm sự, chia sẻ với các bậc phụ huynh điềm mạnh, điềm yếu của từng trò để các bậc phụ huynh cùng dành thời gian chia sẻ, đồng hành cùng con cái. Cô chia sẻ: Với sự bùng nổ thời đại CNTT, các con rất dễ tiếp cận với những cám dỗ, đặc biệt là với những học sinh được thoải mái sử dụng mạng xã hội, chơi game..... Dần dần các con sẽ mất dần thói quen giao lưu bạn bè, gia đình, xã hội. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình trong việc đồng hành cùng các con sẽ giúp các con học tốt hơn mà vẫn hài hòa trong giao lưu với bạn bè, với xã hội.

Để có được sự tin yêu của học trò, sự tin tưởng của phụ huynh, cô luôn yêu nghề, mến trẻ, không ngừng học tập và sáng tạo trong chuyên môn. Tôi còn được biết, nhiều năm cô giáo Bùi Thị Hương Sen đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận và Sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt CMHS lớp 4B kính chúc cô giáo Bùi Thị Hương Sen có thật nhiều sức khỏe, để tiếp tục với công việc giảng dạy của mình!